

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5604/UBND-NNTN

*Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2021*

V/v cung cấp thông tin liên  
quan đến việc góp vốn bằng  
tài sản kết cấu hạ tầng thủy  
lợi để thành lập Công ty CP  
Môi trường nước Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện nội dung Công văn số 6864/BKHĐT-PTDN ngày 08/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp các nội dung liên quan như sau:

1. Quá trình chỉ đạo của UBND tỉnh và sự tham gia của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đối với việc thành lập và hoạt động Công ty CP Môi trường nước Quảng Ngãi

Căn cứ quy định của pháp luật, xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, ngày 13/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 306/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (100% vốn nhà nước) góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi. Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 1015/UBND-NC về việc cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giữa Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty Bột – Giấy VNT 19.

Ngày 05/6/2015, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi có Công văn số 536/KTCTTL-KHTC về việc xin thẩm định giá trị tài sản dùng góp vốn thành lập Công ty cổ phần.

Ngày 10/7/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi.

Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự án và có Công văn số 3695/UBND-TH ngày 11/8/2020 chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có ý kiến về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi.

Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh có Công văn số 4621/UBND-CNXD về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm việc với các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi.

Ngày 15/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi và có Thông báo số 242/TB-UBND ngày 16/10/2020 chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để báo cáo UBND tỉnh về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi có đúng quy định hay không.

Ngày 09/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 6143/UBND-NNTN về việc định giá lại tài sản góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi, trong đó giao Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh xác định lại giá trị tài sản góp vốn.

Ngày 12/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi và có Thông báo số 352/TB-UBND ngày 15/7/2021 chỉ đạo Sở Tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi về việc tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương về góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Ngày 26/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tổ chức họp và có Thông báo số 442/TB-UBND ngày 30/8/2021 kết luận nội dung cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với việc góp vốn bằng tài sản hạ tầng thủy lợi (đoạn kênh chính Bắc và kênh B7 Thạch Nham) để thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu, đề xuất.

2. Lý do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi chưa hoàn thành thủ tục góp vốn tại Công ty CP Môi trường nước Quảng Ngãi

Việc thẩm định, xác định giá trị của các tuyến kênh mất nhiều thời gian (hơn 90 ngày sau khi thành lập doanh nghiệp), đồng thời Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi chưa nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật hiện hành, chưa huy động được nguồn vốn hợp pháp khác (15.893.551.771 đồng) để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi. Mặt khác, sự phối hợp của các cổ đông trong Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi chưa được chặt chẽ nên đến nay vẫn chưa thể góp vốn.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan xác định lại giá trị của tuyến kênh góp vốn thành lập doanh nghiệp.

3. Hồ sơ, tài liệu chứng minh tài sản góp vốn (giá trị tài sản kênh chính Bắc và kênh B7) là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp

Theo Quyết định số 4236/QĐ-BNN-TCKT ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quyết toán

vốn đầu tư dự án hoàn thành Hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham tỉnh Quảng Ngãi. Tài sản này đã được hạch toán tăng tài sản và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên báo cáo tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi được thể hiện trên sổ sách kế toán từ năm 2002 đến nay.

*(có bản chụp các văn bản liên quan kèm theo)*

Đề sớm có cơ sở triển khai thực hiện, kịp thời cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và phát triển công nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, tiếp theo Công văn số 4515/UBND-NNTN ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, hướng dẫn thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu VT, NN-TNTV331.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**